



ณัฐวัฒน์ หาญกล้า

ความหวังของการร่วมมือ

มี คนเคยกล่าวไว้ว่า “ไปคนเดียวไม่ได้หรอก แต่ถ้าไปด้วยกัน จะไปได้ไกล” ซึ่งหมายถึงในทุกๆ เรื่องโดยจะบอกเป็นนัยว่า ความสามัคคีจะส่งผลดีอย่างแน่นอน รวมถึงการจะพัฒนาหรือเดินหน้าในด้านใดๆ ก็ตามด้วย หากมีการรวมกลุ่มช่วยคิด ช่วยทำ ก็จะได้ผลสำเร็จที่เร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่า

ทั้งนี้ การพัฒนาประเทศก็เช่นเดียวกัน หากไม่อาศัยความช่วยเหลือจากฝ่ายต่างๆ ก็อาจจะเดินหน้าลำบากหน่อย ยกตัวอย่างเช่นการพัฒนาด้านพลังงาน ที่ต้องสอดคล้องกันทั้งรัฐบาล เอกชน และประชาชน เพื่อให้ผลสำเร็จตรงจุด และเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

อย่างเช่นการร่วมมือด้านพลังงานของกลุ่มประเทศในเอเชีย ที่ตอนนี้ต้องทำให้เกิดความร่วมมืออย่างยั่งยืน การประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย หรือเอเมอร์ ก็คงจะเกิดจากปัจจัยดังกล่าว ซึ่งปีนี้มีรัฐมนตรีจากหลากหลายประเทศในอาเซียนเข้าร่วม รวมถึงหน่วยงานด้านพลังงานต่างๆ

โดยประเทศอื่นๆ ก็มีความคิดเห็นที่เหมือนกันว่า เอเชียเป็นจุดสำคัญของทั้งโลกในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่มั่นคง มีราคาที่เหมาะสม และเท่าเทียมกัน การเจริญเติบโตของความต้องการและน้ำหนักทางด้านภูมิเศรษฐศาสตร์ของเอเชีย โดยรวมจะช่วยลดความผันผวนในตลาดโลก และกำหนดทิศทางการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของโลก

ด้วยเหตุนี้จึงเกิดข้อความตกลงกันหลายข้อ ที่จะพัฒนาทวีปเอเชียให้แข็งแกร่งในด้านพลังงานขึ้นมา โดยเฉพาะด้านการลงทุนร่วมกันทั้งในเทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมในทวีปเอเชีย จะเป็นตัวอย่างให้แก่ภูมิภาคอื่นในการดำเนินรอยตามในการสร้างความมั่นคงและการเข้าถึงพลังงาน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมพลังงานที่สุภาพดีและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

ส่งผลให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานตามแต่ละเส้นทาง การเปลี่ยนผ่านต่างๆ ผ่านตลาดพลังงานที่ดำเนินการได้เป็นอย่างดี เปิดเผยว่า มีการแข่งขัน มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือ การค้า และการลงทุนทั่วภูมิภาคเพื่อสร้างการเข้าถึงพลังงานให้กับผู้คนเพื่อให้มีมาตรฐานชีวิตที่สูงขึ้นและดีขึ้น สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญต้องลดของเสียเกิดขึ้นในการผลิตด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมกันนี้ยังจะร่วมสร้างการเจรจาหรือในเวทีด้านพลังงานระดับสากลที่เปิดกว้างและเป็นกลาง โดยมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับองค์การระหว่างประเทศ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับประกันการลงทุนในพลังงานฟอสซิล พลังงานหมุนเวียน และพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมกันในตลาดพลังงานที่บูรณาการและมีความยืดหยุ่น

เพื่อก่อให้เกิดการลงทุนในระยะยาวที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนผ่านของรูปแบบความต้องการใช้และการจัดหา โดยให้มีการเปิดตลาดเพื่อรองรับเทคโนโลยีและนโยบายการเปลี่ยนผ่านใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาด นักลงทุนอุตสาหกรรม และสถาบันทางการเงิน เพื่อใช้โอกาสใหม่ๆ ได้อย่างเต็มที่ และลดความเสี่ยงจากการลงทุนที่มีอยู่เดิม

โดยยังต้องติดตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการปรับเปลี่ยนนโยบายต่อการลงทุนต้นน้ำในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ ไม่ใช่เฉพาะแค่ทรัพยากรแบบใหม่และทรัพยากรแบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเสถียรภาพทางตลาดน้ำมันในวงกว้างด้วย และผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติสามารถเชื่อมั่นในนโยบายและกลไกตลาดได้มากขึ้นเพียงใดว่าจะสนับสนุนบทบาทของก๊าซธรรมชาติในฐานะที่เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกจากการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่เพิ่งขึ้นมาใหม่ ควบคู่กับเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ

จึงต้องติดตามกันว่าความร่วมมือระหว่างประเทศในทวีปเอเชียที่จะทำให้อุตสาหกรรมพลังงานนั้น จะดำเนินการได้ไปถึงขั้นไหน แต่ไม่ต้องยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องที่จะต้องทำกันในประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน ซึ่งบางทีอาจจะแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ ความเข้มข้นในการดำเนินงาน ว่าใครที่จะทุ่มเทกับการพัฒนาครั้งนี้มากที่สุด และหวังว่าสิ่งนี้จะทำให้เกิดผลดีต่อประชาชนคนธรรมดาของทุกประเทศในไม่ช้า.